



วีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (ประเภท 462)

ข้อมูลและรายการเอกสารประกอบใบสมัคร (สำหรับประเทศไทย)

ผู้สมัครขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน ประเภท 462

โครงการ Work & Holiday ไทย – ออสเตรเลีย เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวและทำงานในประเทศออสเตรเลีย วีซ่านี้เป็นวีซ่าชั่วคราวที่สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและประเทศที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงประเทศไทย

วีซ่านี้อนุญาตให้

- พำนักอาศัยในออสเตรเลียได้นานถึง 12 เดือน
- สามารถทำงานกับผู้ว่าจ้างคนเดียวกันได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
- สามารถเข้าเรียนโดยไม่เกิน 4 เดือน
- สามารถเดินทางเข้า/ออกประเทศออสเตรเลียได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่อนุมัติ
- สามารถยื่นใบสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้อีกครั้งที่สอง ในกรณีที่ผู้สมัครได้ทำงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 เดือนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเกษตร การป่าไม้ หรือ การประมง ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศออสเตรเลีย

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี แต่ต้องไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่า
- ต้องไม่มีบุตรผู้เยาว์ติดตามในขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย
- มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการดำรงชีพตนเองขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ \$5,000 ของเงินสกุลออสเตรเลีย)
- มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับค่าเดินทางไป/กลับ
- ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (ประเภท 462)
- มีวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดไว้
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- มีหนังสือรับรองคุณสมบัติจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ผ่านการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และปราศจากประวัติอาชญากรรม
- มีความจริงใจที่จะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียชั่วคราว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก <https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462>

กรณีที่ผู้สมัครต้องการรวมสมาชิกในครอบครัวเพื่อติดตามในใบสมัครเดียวกัน

ผู้สมัครไม่สามารถรวมบุตรในความปกครองในใบสมัครเดียวกัน

บุตร ธิดาที่อยู่ในความปกครองจะ**ไม่**ได้รับอนุญาตให้ติดตามในขณะที่ผู้สมัครอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

วิชาประเภทนี้อ่อนุญาตให้คู่สมรสหรือผู้มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาสามารถสมัครขอเดินทางร่วมได้ แต่จะต้องสมัครขอวีซ่าด้วยตนเอง และมีคุณสมบัติในการได้รับอนุมัติวีซ่าประเภทนั้นด้วยตนเอง

การสมัครขอวีซ่า

ผู้สมัครจากประเทศไทยไม่สามารถยื่นสมัครวีซ่าประเภทนี้ออนไลน์ได้ ดังนั้นต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) ประจำประเทศไทยดำเนินการโดยบริษัท VFS Global ซึ่งโดยปกติทางสำนักงานสามารถทำการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (พิมพ์ลายนิ้วมือ และถ่ายภาพ) ได้ทันทีหลังจากยื่นใบสมัคร

กรุงเทพฯ	เชียงใหม่
ชั้น 28, อาคารเดอะเทรนด์ ออฟฟิศ สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้รถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกเลข 3) โทรศัพท์: 02 118 7100 อีเมล: info.auth@vfshelpline.com	เลขที่ 191, ชั้น 6B, อาคารศิริพานิช ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 (ตรงข้าม เมญาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เชียงใหม่) โทรศัพท์: 02 118 7100 อีเมล: info.auth@vfshelpline.com
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand	

การตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics collection)

ผู้สมัครทุกสัญชาติที่สมัครขอวีซ่าจากประเทศไทย จำเป็นต้องให้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนเอง (โดยการถ่ายภาพใบหน้า และพิมพ์ลายนิ้วมือ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร

การตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลทำได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) ณ สำนักงานในกรุงเทพฯ หรือสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องนำหนังสือเดินทางตัวจริงมาด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/biometrics>.

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบสมัครเพื่อขอวีซ่านี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอคืนได้ในกรณีที่ใบสมัครขอวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ รวมถึงกรณีที่ผู้สมัครขอยกเลิกการสมัครด้วยเหตุใดก็ตาม ในภายหลังหลังจากที่ได้ทำการยื่นใบสมัครแล้ว

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมใบสมัครขอวีซ่าที่ได้ถูกกำหนดไว้โดยรัฐบาลออสเตรเลียแล้ว ผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลให้แก่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่ละประเภทได้ที่: <https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator>

ค่าธรรมเนียมของ VFS Global ในการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand

เมื่อผู้สมัครทำการยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) เรียบร้อยแล้ว

ทางสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่า(AVAC) จะนำส่งใบสมัครมายังสถานทูตออสเตรเลียเพื่อการพิจารณา ทาง (AVAC) จะเป็นผู้ออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมและหมายเลข ที่ผู้สมัครสามารถใช้เพื่อติดตามสถานะใบสมัครได้

ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัคร

ทางภาครวมของหน่วยงาน มีการประกาศแจ้งระยะเวลาดำเนินการพิจารณาใบสมัครที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สมัครทราบโดยประมาณถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาใบสมัคร ทั้งนี้ ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณของใบสมัครที่ได้รับ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือกรณีที่ผู้สมัครมีประวัติที่ซับซ้อน, หรือยื่นใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาการพิจารณานี้รวมทั้งใบสมัครยื่นออนไลน์และใบสมัครที่ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบัน สามารถอ่านได้ที่

<https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times>

ขอแนะนำสำหรับผู้ที่จะประสงค์จะเดินทางในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เช่นเดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม หรือ เมษายน ควรยื่นใบสมัครขอวีซ่าอย่างน้อยหนึ่งเดือนล่วงหน้า ก่อนกำหนดวันเดินทาง

โปรดทราบว่าทางสถานทูตไม่สามารถให้ข้อมูลสถานะใบสมัครได้ หากยังอยู่ในกำหนดเวลาของการพิจารณาใบสมัครที่ได้มีการประกาศไว้

ผู้สมัครไม่ควรดำเนินการใดๆ เป็นการผูกมัดของกำหนดเงื่อนไขการเดินทางก่อนที่จะได้รับการแจ้งอนุมัติวีซ่า เป็นลายลักษณ์อักษร ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำการเร่งรัดการพิจารณาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่งเป็นกรณีพิเศษด้วยเหตุผลที่ผู้สมัครได้ทำการตกลงจ่ายค่าเดินทางล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว

การยื่นเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารฉบับจริง

โปรดอย่าจัดส่งเอกสารฉบับจริง นอกจากจะได้รับการขอจากเจ้าหน้าที่ในบางกรณีเท่านั้น โปรดยื่นสำเนาเอกสารที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารใด ๆ ที่มีใช้ภาษาอังกฤษจะต้องยื่นพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษที่แปลโดยสถาบันการแปลที่ผ่านการรับรอง

เอกสารที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง คือ เอกสารที่เจ้าหน้าที่จากสถาบันที่ได้รับการรับรองในประเทศที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ลงลายมือชื่อ หรือประทับตรารับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในการรับรองการแปลเอกสารได้ที่ <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/on-paper/certified-copy>.

การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพภายหลังการยื่นใบสมัคร

หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของผู้สมัครหลังจากการยื่นใบสมัครแล้ว ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์ม 1022 Notification of Changes in Circumstances เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่สถานทูตทราบถึงสถานะภาพใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

สิ่งที่ช่วยให้การพิจารณาใบสมัครรวดเร็วขึ้น

ผู้สมัครควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าได้ยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่อาจทำการพิจารณาใบสมัคร จากข้อมูลที่ผู้สมัครได้ยื่นไว้ในใบสมัครเท่านั้น โดยไม่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา

หมายเหตุ: ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า(รวมถึงค่าบริการอื่นใดที่เกิดขึ้น) คืนได้ในกรณีที่ใบสมัครขอวีซ่าได้รับการปฏิเสธ

ข้อกำหนดให้ทำการตรวจสอบสุขภาพ

ทางกระทรวงฯ ได้มีการใช้ระบบการตรวจและบันทึกผลสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Health) โดยทั่วไปการตรวจสอบสุขภาพจะพึงทำภายหลังจากการยื่นใบสมัครเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งจดหมายให้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล (e-mail) โทรสาร หรือทางไปรษณีย์ โดยจดหมายจะระบุรายละเอียดและเลขหมายเพื่อการตรวจสอบสุขภาพ ผู้สมัครจะต้องนำจดหมายนี้ให้แพทย์ใช้เป็นข้อมูลในการนำส่งผลการตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการตรวจสอบสุขภาพนี้ ผู้สมัครต้องติดต่อแพทย์และโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากแผนกวีซ่าของสถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ เท่านั้น ผู้สมัครสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายนามแพทย์ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้: <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list>

หมายเหตุ: ในบางกรณีแพทย์อาจต้องการข้อมูลด้านสุขภาพเพิ่มเติม หรือต้องการติดตามประเมินผลทางการแพทย์ อาจมีการขอให้ผู้สมัครเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพมากกว่า 1 ครั้ง

การตรวจประวัติอาชญากรรม

ในบางกรณีผู้สมัครอาจได้รับการขอให้นำเสนอใบรับรองการสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายจากทุกประเทศที่ผู้สมัครได้เคยพำนักอาศัยเป็นระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ภายในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก: <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list>

ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการขอให้นำเสนอใบรับรองการสอบประวัติอาชญากรรมของกรมตำรวจจากประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครของ Australian Federal Police (AFP) National Police Check application form แบบฟอร์มนี้มีให้ที่เว็บไซต์: <https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminal-records/national-police-checks>

ประกันสุขภาพ

ค่ารักษาพยาบาลในประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง และชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่าชั่วคราวนั้นไม่มีสิทธิ์เบิกสวัสดิการประกันและรักษาพยาบาลของรัฐบาลออสเตรเลีย นอกจากนี้การดำเนินการตกลงระหว่างประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันสุขภาพในประเทศออสเตรเลียอ่านได้ที่เว็บไซต์ของ the Medicare Australia.

ผู้สมัครควรทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดยติดต่อซื้อประกันสุขภาพได้จากตัวแทนขายประกัน หรือตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยวในประเทศที่ผู้สมัครพำนักอาศัยอยู่

วิชาของประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลของวิชาสำหรับผู้เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ หลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครได้รับการอนุมัติวิชานั้น จะไม่ถูกประทับติดตราลงในหนังสือเดินทาง แต่รายละเอียดของวิชาจะถูกบันทึกอยู่ในระบบข้อมูลโดยเชื่อมโยงกับเลขหมายรายละเอียดจากหนังสือเดินทางของผู้ที่ได้รับการอนุมัติวิชา

เมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติวิชาของประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว จะได้รับจดหมายแจ้งผลวิชาซึ่งจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของวิชานั้น อาทิเช่น ระยะเวลาของวิชา และเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศ ผู้สมัครควรเก็บรักษาจดหมายดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเดินทาง และหลักฐานดังกล่าวจะช่วยให้การตรวจสอบสถานะวิชาผ่านทางระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ที่เรียกว่า **VEVO**

การให้บุคคลอื่นติดต่อกับทางสถานทูตในนามของผู้สมัคร

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศออสเตรเลีย กำหนดให้แผนกวิชาไม่สามารถตอบคำถามจากบุคคลที่ไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สมัคร ซึ่งรวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนใบสมัครด้วย หากผู้สมัครประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นติดต่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับใบสมัครนั้น ผู้สมัครจะต้องระบุมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร

การมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากการยื่นใบสมัครแล้วสามารถทำได้โดย

- กรอกฟอร์ม 956 หรือ 956A ซึ่งต้องลงลายมือชื่อ ทั้งจากผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
- แจ้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางอีเมล หรือจดหมาย ระบุรายละเอียดของผู้ชื่อสกุลและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแต่งตั้งบุคคลอื่นอ่านได้ที่: <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview>

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแต่งตั้งเอเจนท์อ่านได้ที่: <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/using-a-migration-agent>

รายการเอกสารประกอบใบสมัคร:

ในการสมัครขอวีซ่า ผู้สมัครจะต้องให้เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา เอกสารบางชนิดอาจใช้เวลาในการจัดหา ซึ่งผู้สมัครต้องเตรียมการให้พร้อมนำส่ง ทางเจ้าหน้าที่สามารถทำการพิจารณาโดยใช้เฉพาะเอกสารที่ได้นำส่งมาแต่เบื้องต้นเท่านั้น ฉะนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง ควรเตรียมเอกสารให้พร้อมพิจารณา

รายการเอกสารที่ได้ระบุไว้ รวมถึง เอกสารส่วนตัว ข้อมูลด้านสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม นี้จำเป็นในการประกอบการพิจารณาใบสมัคร

ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจทำการขอเอกสารหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัครในภายหลัง

รายการเอกสาร

- แบบฟอร์ม 1208 - โดยกรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
- ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ซึ่งจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้)
- สำเนาหนังสือเดินทางแสดงหน้าที่มีรายละเอียดของผู้สมัครที่ชัดเจน หนังสือเดินทางนี้ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน และต้องครอบคลุมถึงระยะเวลาที่ประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
- รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร ขนาดใช้ทำหนังสือเดินทาง 1 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานซึ่งแสดงว่า ผู้สมัครมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือมีทุนทรัพย์เกื้อหนุนเพียงพอ สำหรับใช้จ่ายของตนเอง ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศออสเตรเลียเช่น สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ปัจจุบันที่แสดงรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (กรณียื่นสำเนาเอกสารสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จะต้องยื่นพร้อมสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงซึ่งเจ้าหน้าที่จะคืนให้ภายหลัง) บัตรกดเงินสดและบัตรเครดิตไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้
- หลักฐานการประกอบอาชีพการงาน (ถ้ามี)

ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมใบสมัคร อาทิเช่น

- เป็นผู้ถือสัญชาติโดยถือหนังสือเดินทางของประเทศ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ หรือไอร์แลนด์
- แสดงผลการสอบ International English Language Testing System (IELTS) คะแนนเฉลี่ยขั้นต่ำสุด 4.5 (รวมทุกทักษะ) และผลมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ณ วันยื่นใบสมัคร
- แสดงผลการสอบ Occupational English Test (OET) ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ณ วันยื่นใบสมัคร
- แสดงผลการสอบ Test of English as a Foreign Language internet-Based Test (TOEFL iBT) คะแนนขั้นต่ำสุด 32 (รวมทุกทักษะ) ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ณ วันยื่นใบสมัคร
- แสดงผลการสอบ Pearson Test of English Academic (PTE Academic) คะแนนขั้นต่ำสุด 30 (รวมทุกทักษะ) ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ณ วันยื่นใบสมัคร
- แสดงผลการสอบ Cambridge English: Advanced (CAE) คะแนนขั้นต่ำสุด 147 (รวมทุกทักษะ) ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ณ วันยื่นใบสมัคร
- เป็นผู้ที่ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา 1-6 และ ระดับมัธยมศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ในสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการศึกษาเล่าเรียน

- เป็นผู้ที่ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ในสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการศึกษาเล่าเรียน
- เป็นผู้ที่สามารถศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการศึกษาเล่าเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
- เป็นผู้ที่ได้เข้าเรียนในหลักสูตรเต็มเวลาเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีในระดับปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่า ที่สถาบันการศึกษาออสเตรเลียและได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการศึกษาเล่าเรียน

เอกสารรับรองคุณสมบัติจากรัฐบาล

- หนังสือรับรองคุณสมบัติฉบับจริง ออกโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

หมายเหตุ: หนังสือรับรองนี้ไม่ใช่การรับประกันว่าผู้สมัครจะได้รับการอนุมัติวีซ่าเสมอไป

วุฒิการศึกษา

- สำเนารับรองถูกต้องของวุฒิการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

กระทรวงกิจการภายใน

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ

www.thailand.embassy.gov.au